

หยุตฆ่า-เล็กป่วน รอมฎอน

ผู้นำศาสนาใต้ฝาก สมช.ถกบ็อาร์เอ็น

กลุ่มโต๊ะอิหม่าม จังหวัดชายแดนใต้ เสนอแนะฝาก เลขาธิการ สมช. วอน กลุ่มบ็อาร์เอ็น หยุตก่อเหตุ ♦อ่านต่อหน้า 14

หยุตฆ่า □ **ต่อจากหน้า 1**
รุนแรง ช่วงเดือน รอมฎอน ระหว่าง ที่ยังไม่ได้ข้อยุติ ในวันนี้คุดคุดรอบ 3 วันที่ 13 มิ.ย.นี้ ส่วนข้อเสนอม 5 ข้อ พอรับได้บางข้อ ส่วนข้อ 5 ต้องรอความชัดเจนก่อนว่าจะมีการปกครองแบบไหน ขณะที่ โฆษกพรรคเพื่อไทย ยอมรับและให้กำลังใจในการเจรจา และพรรคประชาธิปัตย์ ส.ส.ได้ สนับสนุน เพราะเป็นวาระแห่งชาติ

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 9 มิ.ย. ที่หอประชุมบรมราชกุมารี คณะกรรมการอิสลามประจำ จ.นราธิวาส ในศูนย์ราชการ ต.โลกเขียน อ.เมือง จ.นราธิวาส พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สอ.บต. เดินทางมารับฟังความคิดเห็นจากโต๊ะอิหม่าม ประจำมัสยิดทั้ง 634 แห่ง ใน 13 อำเภอ ของ จ.นราธิวาส เกี่ยวกับเงื่อนไขของกลุ่มบ็อาร์เอ็น ที่เสนอมมา 5 ข้อ ต่อสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. โดยมีนายอภิรักษ์ ซื่อธานุวงศ์ ผวจ.นราธิวาส นายอับดุลเรี๊ยะห์มาน อับดุลสมัด ปธ.สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลาม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นายซาฟิอี เสีะเลาะ ปธ.คณะกรรมการอิสลาม จ.นราธิวาสและโต๊ะอิหม่ามกว่า 600 คน ให้การต้อนรับ

โดยผลสรุปความคิดเห็นข้อเรียกร้อง 5 ข้อ ของกลุ่มบ็อาร์เอ็นนั้น ทางโต๊ะอิหม่ามทั้ง 634 คน มีความเห็นส่วนใหญ่ว่า เห็นด้วยและยอมรับให้มาเลเซียเป็นตัวกลางในการเจรจา แต่ไม่ยอมรับข้อมูลข้อตกลงผลสรุปที่ได้มาที่รู้จักในวงจำกัด ส่วนกรณีที่ทำให้ผู้สังเวยการจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน องค์การความร่วมมือแห่งศาสนาอิสลาม หรือ โอ.ไอ.

ซี. และ เอ็น.จี.โอ.เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการสนทนาด้วย เพราะต้องทราบถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังและเบื้องลึกกว่า มีนัยอะไรที่ซ่อนเร้นหรือไม่ และไม่สามารถยอมรับในกรณีที่ต้องมีการปล่อยตัวผู้กระทำความผิดมีหมายจับ ส่วนกรณีข้อ 5 ต้องรอความชัดเจนว่ากลุ่ม บ็อาร์เอ็น ในฐานะองค์กรเพื่อการปลดปล่อยปัตตานี มีชีกลุ่มแบ่งแยกดินแดน ว่าเมื่อยอมตามข้อตกลงในข้อนี้แล้ว จะมีการปกครองกันแบบไหน เลือกผู้ว่าเองเหมือนกับ จ.ชลบุรี หรือ กทม.หรือไม่อย่างไร

นายอับดุลเรี๊ยะห์มาน อับดุลสมัด เปิดเผยว่า สารสำคัญครั้งนี้ คือ ทั้ง 2 ฝ่ายควรยกคนละก้าว เพื่อหาข้อยุติ ที่เป็นกลาง เป็นรูปธรรม แต่ในระหว่างที่เจรจา หากยังหาข้อยุติไม่ได้ ก็ขอให้ค่อย ๆ ดำเนินการไปตามลำดับ แต่ในช่วงเดือนถือศีลอดหรือ รอมฎอน ระหว่างวันที่ 7 ก.ค.-7 ส.ค. 56 นี้ ที่ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีอยู่ถึง 80 เปอร์เซนต์ ต้องถือศีลอด จึงวิงวอนผ่าน เลขาธิการ สมช.นำข้อเรียกร้องนี้ เสนอกับตัวแทนกลุ่มบ็อาร์เอ็น ให้หยุตก่อเหตุร้าย 1 เดือน เพราะข้อเรียกร้องนี้ทางอิรักและอิหร่าน เขายังยอมสงบศึกในช่วงเดือนรอมฎอนเลย ทั้ง ๆ ที่รบกันยาวนานถึง 8 ปี ยังยอมกันเลย คิดว่ามุสลิมด้วยกันคงยอมกันได้ข้อนี้

ด้าน นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี ที่ พ.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการ สมช.ลงพื้นที่ จ.ยะลา พบประชาชนและแกนนำพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ว่า พรรคเพื่อไทยสนับสนุนการเจรจาสันติภาพ การลงพื้นที่หาข้อมูลก่อนเจรจากับกลุ่มบ็อาร์เอ็น ในวันที่ 13 มิ.ย.นี้

ที่ประเทศมาเลเซีย ถือเป็นสิ่งดี ทั้งนี้ ขอให้กำลังใจเพราะถือว่าเป็นประโยชน์ และขอเรียกร้อง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ ส.ส.ภาคใต้ ว่าควรรีให้มีการสนับสนุน อย่าออกมากล่าวหาว่าการลงพื้นที่ที่เป็นแค่การสร้างภาพ ดังเรื่องการเจรจาจะไม่สำเร็จ เพราะปัญหาภาคใต้ถือเป็นวาระแห่งชาติทุกฝ่ายควรออกมาให้ความร่วมมือเพื่อสร้างสันติภาพ

ขณะเดียวกัน ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือ กรุงเทพโพล สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “รัฐบาลกับการพูดคุยสันติภาพกับกลุ่มบ็อาร์เอ็น” จากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 6-7 มิ.ย. ที่ผ่านมา พบว่า พี่น้องชายแดนใต้ ร้อยละ 61.0 เห็นว่าเหตุการณ์ความไม่สงบมีความรุนแรงขึ้นกว่าเดิม ร้อยละ 36.3 เห็นว่ามีความรุนแรงเหมือนกับก่อนการเจรจา และมีเพียงร้อยละ 2.7 เท่านั้นที่เห็นว่าความรุนแรงลดลง ขณะที่ ร้อยละ 78.9 เห็นว่ากลุ่ม บ็อาร์เอ็น มีความได้เปรียบในการเจรจามากกว่า ขณะที่ ร้อยละ 21.1 เห็นว่า รัฐบาลได้เปรียบมากกว่า ในส่วนของความจริงใจในการแก้ปัญหาของรัฐบาล เห็นว่าไม่จริงจิง ร้อยละ 61.6 จริงจิง ร้อยละ 38.4 ส่วนความรู้สึกต่อการที่ส่งตัวแทนมาพูดคุยสันติภาพกับกลุ่มบ็อาร์เอ็น พบว่า ร้อยละ 72.8 รู้สึกกลัวและกังวล ว่าเหตุการณ์จะรุนแรงขึ้น และมีเพียงร้อยละ 27.4 รู้สึกสนใจและเห็นสัญญาณความสงบใกล้จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม พี่น้องชายแดนใต้ร้อยละ 54.4 ยังคงสนับสนุนให้มีการพูดคุยสันติภาพระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุ่ม บ็อาร์เอ็น ต่อไป ขณะที่ร้อยละ 45.6 เห็นว่าควรยุติการพูดคุยเจรจาได้แล้ว

ช่วงเย็นวันเดียวกัน นายประชา ประสพดี รมช.มหาดไทย เปิดเผย ถึงการรับฟังปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ว่า จะลงพื้นที่ จ.ปัตตานี พร้อมตัวแทนหน่วยงานการศึกษาหลายหน่วยงาน เพื่อไปพบครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 19 มิ.ย. เพื่อรับฟังข้อมูล และปัญหา พร้อมให้กำลังใจ พร้อมพบปะผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า เพื่อรายงาน ต่อ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรีต่อไป โดยเฉพาะเรื่องอำนวยความสะดวก ให้นักท่องเที่ยวที่ถูกละเมิด ปรากฏว่า ยังไม่กล้าแสดงตัว เพราะยังไม่มั่นใจในการดำเนินการ รวมถึงการร้องเรียนผ่านผู้ ปถ.ด้วย ซึ่งต้องเปิดใจไปรับฟัง โดยที่โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องถูกทำร้าย กับถูกคุมขังเกินกำหนดเวลา ซึ่งกำลังทยอยตรวจสอบ เพื่อเร่งแก้ปัญหาอำนาจการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว.